

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

PPS – เริ่มนำสงสัย (หรือจะน่าสนใจ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... ว่ากันว่าเรื่องของตลาด หรือ SET Index ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่า

นำสงสัยอะไรตรงไหน หรือ การลงมา จะน่าสนใจจริง ๆ หรือเปล่า บางท่านก็รอๆ การปรับฐานอยู่ก่อนหน้า ซึ่งก็อาจจะเข้าทางของท่านแล้วก็เป็นได้ ที่ตลาด และ หุ้นใหญ่ๆ เริ่มจะลงมาบ้างแล้ว... แต่จะน่าสนใจจริง ๆ หรือ จะต้องเพิ่มข้อสงสัย เข้าไปสักหน่อยหรือไม่ว่า ระดับ 1540 และ 1530 นั้น จะเอาอยู่หรือไม่กันแน่ การจะต่ำกว่าระดับ 1530 นั้น มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน แล้วถ้าต่ำกว่า 1530 ลงมาจริง ๆ แล้วนั้น การลงจะลงไปได้ถึงระดับไหน จะมีการลงปรับฐานระลอกใหญ่ๆ ได้หรือไม่... แล้วจะน่าสนใจในการซื้อใหม่ การฟื้นตัวจริงๆ ในระลอกคลื่น 3 ใหญ่ๆ จะเกิดขึ้นได้จริงๆ หรือเปล่า ถ้ายังอยู่ในวิสัยของการเกิดขึ้นจริง การลงจะต้องลงไม่ต่ำกว่าระดับไหน ถึงจะยังหวังคลื่น 3 ใหญ่ๆ ได้... ทั้งหมดนี้ เป็นคำถามที่น่าสงสัยทั้งนั้น และถ้าหากตอบข้อสงสัยได้แล้ว สิ่งที่เราเรียกว่า น่าสนใจหรือไม่ ก็จะตอบได้ไปในตัวด้วยก็ได้นะครับ... ถ้าถาม เหนือเมฆ ก็ขอตอบแบบไม่เกรงใจว่าจะโดนด่าอะไรเลยนะครับ ก็คือ ตอนนี้นเหนือเมฆขอใช้ประโยคบอกเล่า ที่ว่า “กินทีละคำ ทำทีละอย่าง อย่างที่ละก้าว” ไปก่อนก็แล้วกันนะครับ แม้ว่าในใจจะมีคำตอบแบบเชิงลึกๆ หรือ อ่านภาพของคลื่นไว้ในใจบ้างแล้วก็ตาม แต่ขอเอาไว้กล่าวกันยาวๆ ในโอกาสอื่น ๆ ต่อไปดีกว่านะครับ ในที่นี้ อาจจะไม่เขียนไม่พอ... ไม่แน่นอนครับ กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่า New Normal นี่นั้น อาจจะต้องสัมพันธ์มา ทางออนไลน์ กันสักหน่อยแล้วก็เป็นไปได้ อาจจะได้ไตรมาสละครั้ง หรือปีละสองครั้ง ก็ขออย่าว่ากันอีกที

ดูตามเกม... ของการแกว่งในราคาแล้ว ก็ให้เกิดน่าสงสัย และก็น่าสนใจพร้อมๆ กันเลยนะ

การเล่นหรือการแกว่งของราคา ก็น่าสงสัย รูปแบบทรงกราฟ หรือทางเทคนิค ก็น่าสนใจ... แบบนี้น่าจับตา

แนวรับ : ... 0.73-0.70 หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.65 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 1.00-1.20 หรือ จะลือลุ่นยาวๆ บางส่วนก็ได้

Price Chart...(PPS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PPS... การลู่ลุ่นยาวๆ ตามที่กล่าวมานั้น จะหมายถึงต้องเข้าไปดูในกราฟใหญ่ๆ ซึ่งจะมองถึง 1.60 หรือ อาจจะแถวๆ 2.00 เลยก็ไม่ผิดอะไร... แต่ภาพนี้เป็นภาพระยะสั้น ที่เรา ท่านๆ ใช้กันมาอย่างต่อเนื่อง และที่กล่าวว่า น่าสนใจ ก็คือ รูปแบบของ MA. เช่นแดง ส่วนที่บอกว่า น่าสงสัย ก็คือการทำขึ้นไปก่อนหน้าแล้วมีการกดราคาลงมา แต่ปริมาณของ Volume ไม่มีหรือแปลว่า การลงมานั้น อาจจะไม่ใช่เกิดจากการขาย นำสงสัยที่ว่า กดลงมาเก็บ หรือเปล่า หรือ การขึ้นแรงๆ แล้วกดลง เป็นไม้ไล่ผี อะไรหรือเปล่า... ก็นะ แค่งสงสัย แต่กราฟสวย ก็ต้องว่ากันไปตามกราฟ ก่อนเลยแล้วกัน แต่ทางหนีของเราก็คือ ถ้าหลุด 0.65 นะ จะไม่สวย